

เยี่ยมชมโบราณสถาน (โรงทาน)



โรงทาน เป็นโบราณสถานที่เป็นอัตลักษณ์ของตำบลดอนทอง ตั้งอยู่ทางด้านทิศใต้ของหมู่บ้านทองย้อย หมู่ที่ 4 ตำบลดอนทอง อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี โบราณสถานแห่งนี้ในประวัติแต่ดั้งเดิมที่เป็นตำนานสืบทอดกันมา สร้างโดย นายลอย วงษ์ตาคหบดีชาวทองย้อย ในสมัยเมื่อนั้นร้อยกว่าปีมาแล้ว ท่านมีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา ได้บริจาคที่ดินเป็นที่สาธารณะ จำนวนหนึ่งไร่เศษ และได้สร้างโรงทานนี้ขึ้น

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ชาวพุทธ และพระภิกษุสงฆ์ ที่เดินทางไปจาริกแสวงบุญ ที่เดินทางผ่านไปมามีการรอยพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี ในช่วงเดือนสามและเดือนสี่ ของทุกปี ในการเดินทางในสมัยนั้น ผู้แสวงบุญจะเดินทางด้วยเท้า ต้องเดินตัดทุ่งนาอันกว้างใหญ่ และเดินทางเป็นระยะเวลาหลายวัน อาศัยพักและค้างคืนตามวัดต่างๆ เมื่อถึงหมู่บ้านทองย้อย พระสงฆ์จะปักกรดรอบๆโรงทาน

ณ ปัจจุบัน โรงทานแห่งนี้ได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานโดยกรมศิลปากร และยังคงสภาพโครงสร้างซึ่งเสา กำแพง และพื้นไม้บางส่วนเท่านั้น ยังไม่ได้มีการบูรณะซ่อมแซมแต่ประการใด โรงทานแห่งนี้จึงเป็นโบราณสถานแห่งแรกและเป็นแห่งเดียวของตำบล ดอนทองสืบต่อไป

ศูนย์วิสาหกิจชุมชนชาวดีมีคุณ เกษตรกรผู้ปลูกข้าวอินทรีย์และ ทำเกษตรแปรรูป



วัตถุประสงค์ การรวมกลุ่มของชุมชนเกี่ยวกับการผลิตสินค้า การให้บริการหรือการอื่นๆ ที่ดำเนินการโดยคณะบุคคลที่มีความผูกพัน มีวิถีชีวิตและรวมตัวกันประกอบกิจการ เพื่อสร้างรายได้ และเพื่อการพึ่งพาตนเองของครอบครัว และชุมชน

การรวมกลุ่มสมาชิก นางสาวกชมล สีนวล Young Smart Farmer เป็นประธาน
จดทะเบียน เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2559
ช่องทางการจำหน่าย ตลาดออนไลน์ , โรงแรมศิวาเทล



สถานที่ท่องเที่ยวแนะนำ ภายในตำบลดอนทอง



ตำบลดอนทอง อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี

สักการศาลเจ้าแม่ทองคำ



ศาลเจ้าแม่ทองคำแห่งนี้ ชาวบ้านกระทุ่มไบมันมีความเชื่อว่า จะให้ช่วยขจัดความทุกข์ ความเดือดร้อนของตนให้เบาบางและหายไป เมื่อสิ้นปีก็จะมีการแก้บนคืน 1 ครั้ง ใน วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 5 ของทุกปี (ประมาณปลายเดือนมีนาคมถึงต้นเมษายน) และต่อมาก็คือว่าเป็นการทำบุญกลางบ้าน ชาวบ้านจะนำสิ่งของที่บนไว้มาไหว้เจ้าแม่ เพื่อเป็นการแก้บน ชาวบ้านเชื่อกันว่าสิ่งที่เจ้าแม่ทองคำ ชอบมาก คือ การรำถวาย และเครื่องดื่ม โดยเฉพาะ น้ำชา ที่ชาวบ้านกระทุ่มไบมัน จะหมักและต้มเอง แล้วนำมาถวายเจ้าแม่ โดยจะถือเป็นประเพณีท้องถิ่น เมื่อถึงวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 5 ของทุกปี จะมีการทำบุญกลางบ้าน ซึ่งงานจะเริ่มในตอนเย็นของวัน โดยชาวบ้านจะนำน้ำชามาถวายและร่วมกันรำถวายเจ้าแม่ทองคำ ต่อจากนั้นจะจัดให้มีการรดน้ำขอพรผู้เฒ่าผู้แก่ในหมู่บ้าน และร่วมรับประทานอาหารกันตามประเพณี เช้าวันรุ่งขึ้นจะมีการทำบุญตักบาตรที่บริเวณต้นกระทุ่ม เป็นประเพณีติดต่อกันจนถึงปัจจุบัน



นมัสการพระครูวิจิตรสุตการ (หลวงพ่อบุญ)



ประวัติ - พระเดชพระคุณหลวงพ่อบุญพระครูวิจิตรสุตการ - อดีตเจ้าอาวาสวัดทอง อุดมเจ้าคณะอำเภอนองโตน จังหวัดสระบุรี
ชื่อ พระครูวิจิตรสุตการ ฉายา จิตตสาโท อายุ 86 พรรษา 63 วิทยฐานะ น.ธ.เอก วัดทอง ตำบลดอนทอง อำเภอนองโตน จังหวัดสระบุรี
วิทยฐานะ
- พ.ศ. 2469 สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ ตำบลดอนทอง อำเภอนองโตน จังหวัดสระบุรี
- พ.ศ. 2485 สอบได้นักธรรมชั้นเอก สังกัดวัดทอง ตำบลดอนทอง จังหวัดสระบุรี
สมณศักดิ์
- พ.ศ. 2513 ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ เป็นพระครูสัญญาบัตรเจ้าคณะตำบล ชั้นตรีที่ พระครูวิจิตรสุตการ
- พ.ศ. 2520 ได้รับพระทานเลื่อนสมณศักดิ์ เป็นพระครูสัญญาบัตรเจ้าคณะตำบล ชั้นโทในราชทินนามเดิม
- พ.ศ. 2528 ได้รับพระทานเลื่อนสมณศักดิ์ เป็นพระครูสัญญาบัตรเจ้าคณะอำเภอ ชั้นเอกในราชทินนามเดิม
มรณภาพ หลวงพ่อบุญพระครูวิจิตรสุตการ ได้ถึงมรณภาพเมื่อ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2541 เวลาประมาณ 02.30 น. รวมสิริอายุได้ 86 ปีบริบูรณ์ (วันเกิดและวันมรณภาพวันเดียวกัน)

วิสาหกิจชุมชนบ้านม้า (เห็ดนางฟ้าภูฐาน)



วิสาหกิจชุมชนบ้านม้า (เห็ดนางฟ้าภูฐาน)
ความเป็นมา เป็นการต่อยอดจากโครงการ 9101 ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2561 ซึ่งเป็นการรวมกลุ่มของชาวบ้านหมู่ที่ 7 บ้านม้า ต้องการมีรายได้เพิ่มจากอาชีพหลักที่ทำอยู่ จึงได้รวมกลุ่มกัน จำนวน 15 ราย โดยมี เกษตรตำบล เป็นผู้ให้คำแนะนำ และมี นายวิสูตรสุนทร เป็นประธาน
สถานที่จัดตั้ง 122 หมู่ที่ 7 ตำบลดอนทอง อำเภอนองโตน จังหวัดสระบุรี
จดทะเบียน เมื่อปี 2565
ช่องทางการจำหน่าย ภายในตำบลดอนทอง + ฐานลูกค้าประจำ

